

ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ

วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น ๒

ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ขึ้นบัลลังก์ กล่าวเปิดประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมวุฒิสภาครั้งนี้ ไม่มีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุม เรื่องกระทู้ถาม และได้ดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

๑. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (เรื่องด่วนที่ ๑)

๒. พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (เรื่องด่วนที่ ๒)

๓. พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (เรื่องด่วนที่ ๓)

เนื่องจากเรื่องด่วนที่ ๑ ถึงเรื่องด่วนที่ ๓ เป็นพระราชกำหนดที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน ประธานวุฒิสภาจึงปรึกษาต่อที่ประชุมเพื่อขอให้รวมการพิจารณาพระราชกำหนดทั้ง ๓ ฉบับ ไปในคราวเดียวกัน โดยลงมติแยกทีละฉบับ ซึ่งที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ในกรณีนี้ ประธานวุฒิสภา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะรัฐมนตรีได้เสนอพระราชกำหนดทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าวต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณา อนุมัติหรือไม่อนุมัติ ตามมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และในคราวประชุม สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติอนุมัติ พระราชกำหนดทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าวแล้ว หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอุตตม สาวนายน) ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นของการตราพระราชกำหนดทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าวที่ละฉบับ โดยในระหว่าง ที่สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) และผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย สายตลาดการเงิน (นางสาววชิรา อารมย์ดี) ได้ตอบชี้แจง ประเด็นซักถามของสมาชิกฯ จากนั้น ประธานวุฒิสภาได้ดำเนินการให้สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น จนได้เวลาพอสมควร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ได้ตอบชี้แจง ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานวุฒิสภาได้ปรึกษาต่อที่ประชุมเพื่อขอเลื่อนการพิจารณาพระราชกำหนดทั้ง ๓ ฉบับ ไปพิจารณาต่อในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒ -

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โดยในระหว่างการพิจารณาเรื่องด่วนที่ ๑ เรื่องด่วนที่ ๒ และเรื่องด่วนที่ ๓ ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๕๕ นาฬิกา

(นายไนท์ ผาสุข)  
เลขาธิการวุฒิสภา

สำนัก rayงาน การประชุม และ เลข

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๗

โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๓

<http://www.senate.go.th>